

## **Chi bộ trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.**

**Sáng ngày 01/6/2024 tại phòng Hội Đồng trường, chi bộ trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.**

Dự lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ trường THCS Lê Quý Đôn.

Trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành đồng chí Nguyễn Thị Hà – Giáo viên dạy môn KHTN trường THCS Lê Quý Đôn đã được Chi bộ, Đảng ủy phường xét và đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên xét duyệt kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam. Vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ của những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã trao quyết định cho đồng chí Đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Nguyễn Thị Hà trong thời gian thử thách 12 tháng.

Trong giờ phút thiêng liêng, đồng chí Nguyễn Thị Hà- đảng viên mới đã nói lời tuyên thệ trước Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, xin hứa sẽ tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ, Chi thị, Nghị quyết của Đảng, nâng cao trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng.

Phát biểu tại buổi Lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hà-đảng viên mới của chi bộ. Đồng chí nêu rõ việc bồi dưỡng phát hiện nguồn, giao nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện thử thách để phát triển Đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Đồng thời nêu 4 nhiệm vụ của người đảng viên, quyền của đảng viên để các đảng viên mới nắm vững thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, cũng như quyền của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng. Đồng chí đề nghị toàn chi bộ cần phân công các đảng viên chính thức để tiếp tục giúp đỡ các đảng viên mới hoàn thành tốt nhiệm vụ

Một số hình ảnh trong buổi lễ kết nạp đảng viên./.





**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**